

เอกสารผนวก-๒

แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

คำนิยาม

โครงการวิจัย /นวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การปฏิบัติงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่มีการเสนอเป็น โครงการ เป็นงานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักการ หรือข้อสรุปรวม ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้ มีระเบียบวิธีวิจัยเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบ หรือข้อสรุป ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์

บทความวิจัยและพัฒนา หมายถึง ผลงานที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยของผลงานวิจัย ให้มีความกระชับและสั้น เป็นงานเขียนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอความรู้หรือวิธีการใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์จากผลของการวิจัย ซึ่งมีบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากงานวิจัยของผู้เขียน สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งกำหนดประเด็นที่ชัดเจน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์มีการวิเคราะห์และสรุปประเด็นจากการนำความรู้จากแหล่งต่างๆมาสังเคราะห์ โดยผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการของตนได้ชัดเจน พิจารณาค่าภาระงานให้ความสำคัญกับการตีพิมพ์และเผยแพร่

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานที่มีลักษณะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ที่มีหลักฐาน แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนา และมีหน่วยงานรับรองผลงานนั้นๆ

รายงานการวิจัย หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อแหล่งที่ให้ทุน

การแสดงและนิทรรศการทางศิลปะ หมายถึงการแสดงผลงานทางด้านศิลปะ ที่มีการค้นคิดชิ้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด มีโครงการและกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน เป็นผลงานของผู้ขอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ งานที่นำเสนอ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประติมากรรม งานหัตถกรรม การออกแบบ ฯลฯ สามารถสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดง ภาพยนตร์ ภาพถ่าย/ภาพเขียน ฯลฯ ซึ่งอาจแสดงในหน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือจัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกที่มีการขอความร่วมมือให้ไปร่วมกิจกรรม

ตำราและหนังสือ/เอกสารวิชาการ/งานแปล หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ งานจัดทำเอกสาร หรือสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน มีลักษณะเป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย(มีรายละเอียดประกอบพอควร) และอาจมีสิ่งอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก เป็นเอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ

เอกสารคำสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่นำมาใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าจัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเอง หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ มีลักษณะเป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอควร) และอาจมีสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล เป็นเอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ

ตำรา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผลงานนี้อาจได้ร่รับกาพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทำความเข้าใจในสาระของตำรานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น

หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่เสริมสร้างปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรและไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย

งานแปล หมายถึง ผลงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานที่จะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้นและแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้นสำหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่างประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงานรูปแบบอาจเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ บันทึกภาพต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชุดแบบเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-study materials) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่มุ่งให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

สื่อประสม (Multimedia) หมายถึง การทำสื่อในหลายรูปแบบ ที่มุ่งให้ผู้ศึกษาสามารถติดตามการสอน หรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

หนังสือตำราที่เป็นบรรณาธิการ หมายถึง ผลงานวิชาการที่เกิดจากการทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการของเอกสารนั้น

ตอน/บทในหนังสือที่มีบรรณาธิการ หมายถึง ผลงานวิชาการที่เกิดจากการเขียนเป็นตอน หรือเป็นบทในเอกสาร ซึ่งมีบรรณาธิการ

กลุ่มงานบริการวิชาการ หมายถึง กลุ่มงานที่ปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการแบบให้เปล่า ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย หรือได้รับการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม หมายถึง งานที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

งานอื่นๆ หมายถึง งานที่ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนในกลุ่มงานอื่นๆ ประกอบด้วยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดหรืองานที่ภาควิชา / สาขาวิชา / คณะ / สำนัก / สถาบัน / มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตลอดจนการเป็นกรรมการ / อนุกรรมการ / คณะทำงานที่มีการแต่งตั้งหรือเป็นงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการปฏิบัติที่สามารถนับเป็นภาระงานได้ เช่น การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติการ ราชการ การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการปฏิบัติงานเพื่อสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ